

ประจำวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559

พาณิชย์เปิดประมูลข้าว 1.2 ล้านตัน ชี้แจง TOR 4 พ.ค. ยื่นซองราคา 19 พ.ค. นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเปิดประมูลข้าวสารในสต็อก รัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/59 ปริมาณ 1.2 ล้านตัน เพราะจากเห็นว่าขณะนี้ตลาดข้าวมีความต้องการปลายข้าว และข้าวท่อนเป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และยังเป็นช่วงที่ข้าวนาปรังยังไม่ออกสู่ ตลาด จากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชุมชนใกล้เคียงจากคลังที่พัง เพราะเข้าสู่ฤดูมรสุม จึงต้องนำออกมา ระบายในช่วงนี้

ทั้งนี้ กรมฯ จะเปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) วันที่ 4 พ.ค. นี้ เปิดให้ผู้สนใจประมูลไปตรวจสอบ สภาพข้าวในคลัง วันที่ 10-16 พ.ค. และยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 17 พ.ค. โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อวันที่ 18 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 19 พ.ค. และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน

สำหรับข้าวที่นำออกมาประมูลเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้าวที่เป็นปลายข้าว/ข้าวท่อน เกรดพี/เอ/บี/ซี ยกคลัง ปริมาณ 870,000 ตัน และอีก 330,000 ตัน เป็นข้าวทุกเกรดที่อยู่ในคลังพัง กองล้ม และ ได้รับความเสียหาย รวมเป็นข้าว 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวขาว 5%, ข้าว ขาว 10%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ข้าวท่อนหอมจังหวัด, ข้าวท่อนปทุมธานี, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมจังหวัด, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าว เอวันเลิศ และปลายข้าวเอวัน รวม 121 คลัง ใน 30 จังหวัด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เผยผลักดันขานารวมกลุ่มปลูกข้าวไรซ์ เบอร์รี่ได้เกือบ 5 พันไร่แล้ว

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันให้เกษตรกร รวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือการสร้างไรซ์ เบอร์รี่ วัลเลย์ เพื่อช่วยกันเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และมีคุณภาพตามที่กำหนด บ่อนความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยล่าสุด สามารถผลักดันให้รวมกลุ่มได้แล้ว 17 กลุ่ม ใน 13 จังหวัด หรือมีพื้นที่เกือบ 5,000 ไร่ ได้ผลผลิตแล้วราว 1,000 ตัน ข้าวเปลือก ซึ่งตั้งเป้าผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

สำหรับปัญหาของการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ขณะนี้คือ เกษตรกรมักต่างคนต่างปลูก ทำให้ข้าวไม่ได้มาตรฐาน สิ้นค้าเกษตรอินทรีย์ และทำตลาดยาก ซึ่งกระทรวงฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ผลักดันให้ เกษตรกรรวมกลุ่มเพาะปลูก เพื่อจะได้ทราบว่าพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ใด จะได้บริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ กำลังผลักดันให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ โดยอยู่ระหว่างการ ตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก ที่จะให้การรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ซึ่งจะทำให้ ตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น และยังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรฐานข้าวสีชนิดต่างๆ แต่จะเริ่มที่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอันดับแรก เพราะเริ่มเป็นที่นิยมและมีความต้องการมากขึ้น

น.ส.ชุตติมา กล่าวต่อถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ว่า กระทรวงฯ ได้ผลักดันให้เกิดหมู่บ้านอินทรีย์ หรือออร์แกนิก วิลเลจ (Organic Village) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างแท้จริง และอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (2560-2564) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับ 9 ประเทศอาเซียน เพื่อร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับนานาชาติในไทย ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดจัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ที่ไทย ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปีหน้ามีแผนจะยกระดับการจัดงานไปสู่ระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับผู้จัดงาน Biofach งานแสดงสินค้าอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 50,000 คน โดยกระทรวงฯอยู่ระหว่างการหารือ และเตรียมความพร้อมจัดงานร่วมกับผู้จัดงาน Biofach

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ยอดส่งออกข้าว 3 เดือนแรกพุ่ง 34%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณรวม 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท หรือ 1,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,126,546 ตัน มูลค่า 35,775 ล้านบาท หรือ 1,103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปริมาณ 317,100 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 877 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา, ไต้หวัน ปริมาณ 272,354 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา, เบนิน ปริมาณ 266,246 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 426 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา, จีน ปริมาณ 257,708 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และแคนาดา ปริมาณ 191,846 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 251 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับเดือนมีนาคม 2559 มีการส่งออกปริมาณ 990,864 ตัน มูลค่า 15,163 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 785,892 ตัน มูลค่า 12,9212 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากเดือนมีนาคมยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีนในส่วนที่ยังคงค้าง ขณะเดียวกันมีการส่งมอบทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า รวมทั้งปลายข้าวให้ผู้ซื้อในแถบแอฟริกาด้วย

ส่วนเดือนเมษายน 2559 สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 700,000-750,000 ตัน เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้การส่งมอบข้าวหยุดชะงักบางช่วง ขณะที่การส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนเดือนนี้มีประมาณ 100,000 ตัน แต่ตลาดการค้าปกติยังคงไม่กระเตื้องมาก เพราะกำลังซื้อประเทศผู้นำเข้าในแถบแอฟริกายังไม่ดีขึ้น การซื้อขายจึงมีปริมาณจำกัด ขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อมากขึ้น เนื่องจากมีความกังวลเรื่องปริมาณข้าวในตลาดที่ลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้งและจากการที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากช่วงต้นปี จึงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Codex เคาะข้าวกล้องปนเปื้อนสารหนูได้ไม่เกิน 0.35 มก./กก.เอื้อส่งออกข้าวไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กว่า 4 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พยายาม เสนอและผลักดันให้คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee on Contaminants in Foods ; CCCF) พิจารณากำหนดมาตรฐานปริมาณปนเปื้อนสูงสุด (maximum level: ML) ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องที่ระดับ 0.35 มิลลิกรัม (มก.) /กิโลกรัม (กก.) ล่าสุดที่ประชุม CCCF ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ เมืองรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้ค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องที่ระดับ 0.35 มก./กก.เป็นมาตรฐานอ้างอิงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามที่ไทยและประเทศผู้ผลิตและบริโภคข้าวหลัก เช่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาเสนอ

ขณะที่ประเทศสมาชิกบางประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรปยังคงมีท่าทีไม่เห็นด้วย และต้องการให้กำหนดค่า ML ที่ต่ำกว่า คือ ระดับ 0.25 มก./กก. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ประกาศใช้แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า มาตรฐานสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องที่กำหนดไว้ 0.35 มก./กก.เหมาะสมทั้งในด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการคุ้มครองผู้บริโภค และจะทบทวนมาตรฐานนี้ในอนาคตอีกครั้ง หลังจากใช้มาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับป้องกันและลดการปนเปื้อนสารหนูในข้าวไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า การที่โคเด็กซ์ได้ประกาศใช้ค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องไม่เกิน 0.35 มก./กก. จะเอื้อประโยชน์ต่อไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายหลักของโลก ซึ่งค่า ML ดังกล่าวเป็นค่าที่ผู้ประกอบการของไทยสามารถปฏิบัติตามได้และมีระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม ขณะที่ข้อมูลการสำรวจการปนเปื้อนสารหนูในข้าวกล้องของไทยพบในระดับต่ำกว่า 0.35 มก./กก. คาดว่า จะช่วยการันตีคุณภาพและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าข้าวกล้องไทยให้กับประเทศคู่ค้าได้เพิ่มมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ โคเด็กซ์ได้ประกาศกำหนดค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวหรือข้าวขัดสี เป็นมาตรฐานกลางในการซื้อขายสินค้าข้าวเมื่อปี 2557 โดยกำหนดให้ไม่เกิน 0.2 มก./กก. การประกาศใช้ค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องตามที่ไทยเสนอ จะช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประเทศนำเข้าข้าวทั่วโลกว่า ข้าวไทยปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันข้าวขาวและข้าวกล้องเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง

โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าวขาว ปริมาณ 6.25 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านบาท ส่วนการส่งออกข้าวกล้องมีปริมาณ 140,000 ตัน มูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง แคนาดา และสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งปีการผลิต 2558/59 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผลผลิตข้าวรวม 27 ล้านตันข้าวเปลือกขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2559 ไว้ จำนวน 9 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หอมมะลิไทยแข่งเดือดในจีน ราคาถูกลง 5 พัน/ตันขายดีขึ้น เขมร-ญวนตามแย่งแซร์

นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เดินทางเข้าพบและหารือกับนายกั๋ว เจิง จื่อ ประธานกรรมการ

บริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading จำกัด ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองในตลาด
มณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลไถ่เคียง เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยของปี 2559

โดยต่อนหนึ่งนายกั๋ว ฉิ่ง จื่อ กล่าวว่า สถานการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยและการจำหน่ายข้าวไทย
ในช่วงต้นปี 2559 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีตลอดปี 2559 ทั้งนี้เป็นผลมาจากตั้งแต่ต้นปี
2559 ข้าวหอมมะลิจากไทยมีราคานำเข้าลดลงหรือถูกกว่าปีก่อนต้นละ 1 พันหยวน หรือประมาณ 150 ดอลลาร์
สหรัฐฯ(ถูกลงกว่า 5 พันบาทต่อตัน) ทำให้บริษัทมีปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ข้าวหอมมะลิไทยมีราคานำเข้าลดลง เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลไทยได้ทยอยนำเข้าในสต็อก
ไว้ตั้งแต่ปี 2557 ออกจำหน่าย ประกอบกับผลผลิตข้าวใหม่ในปี 2558 ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ราคา
ข้าวไทยจึงลดลงตามกลไกตลาด โดยหากเทียบราคานำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยในช่วงต้นปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.030
พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ช่วงต้นปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ต้นละประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ

จากผลพวงดังกล่าวทางบริษัทได้คืนกำไรให้กับตัวแทนจำหน่ายข้าวด้วยการแถมข้าวเพื่อเป็นส่วนลดให้แก่
ตัวแทนจำหน่าย เช่น ตัวแทนจำหน่ายซื้อข้าว 1 ตัน บริษัทจะแถมข้าวให้ 50 กิโลกรัม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวแทน
จำหน่ายมีกำลังใจ และกระตุ้นการเพิ่มยอดขายข้าวหอมมะลิไทย นอกจากนี้ยังมีผลให้เกิดตัวแทนจำหน่ายรายใหม่
ซึ่งเดิมรับซื้อข้าวจากบริษัทอื่น เริ่มเข้ามารับซื้อข้าวจากบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันคู่แข่งที่สำคัญของข้าวหอม
มะลิไทยคือผลิตภัณฑ์ข้าวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีราคาถูกและคุณภาพดีคือข้าวพันธุ์
DaoHuaXiang เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างมากและอย่างยาวนานในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน

อย่างไรก็ตามขณะนี้ผลิตภัณฑ์ข้าวดังกล่าวของจีนก็ประสบปัญหาข้าวปลอมปนเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิ
ของไทย โดยมีรายงานว่าพบข้าวพันธุ์ DaoHuaXiang ปลอมถึงร้อยละ 90 วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นใน
ลักษณะเดียวกับในช่วงหลายปีก่อนบริษัทเคยพบข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองปลอมในท้องตลาดเช่นกัน แต่
ปัจจุบันไม่พบแล้วหลังจากบริษัทได้ทำการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น

ด้านร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษัตริย์ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี 2558 ไทยส่งออกข้าวไป
จีนได้กว่า 9.58 แสนตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่ส่งออกโดยภาคเอกชนประมาณ 1.5 แสนตัน ที่เหลือเป็นข้าว
ขาว 5% ที่ได้มีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีใน 1 ล้านตันแรก(ล่าสุดกำลังส่งมอบใน 1.3 แสนตันสุดท้าย) ในปีนี้
ไทยจะส่งออกข้าวไปจีนได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ ขึ้นกับข้าวจีทูจีใน 1 ล้านตันที่ 2 ที่ตัวแทนรัฐบาลของทั้ง 2
ฝ่ายได้ลงนามในสัญญาแล้วว่าจะจะมีการเจรจาเรื่องราคา รวมถึงปริมาณที่จะส่งเป็นล็อต ๆ ว่าจะประสบความสำเร็จ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคิดเห็น

“คู่แข่งที่สำคัญของข้าวหอมมะลิไทยในจีนคือข้าวหอมมะลิจากกัมพูชา และข้าวหอมจากเวียดนามที่ส่วน
หนึ่งเขามีการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาตามแนวชายแดน และส่งออกต่อไปจีน โดยเวลานี้ราคาข้าวหอมมะลิ
ไทยได้ลดลงจากช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวที่เฉลี่ยสูงกว่า 1 พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันลดลงมาสูสีกับข้าวหอมของ
กัมพูชาคืออยู่ที่ระดับกว่า 800 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันใกล้เคียงกัน ส่วนข้าวหอมมะลิของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 600
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ปัญหาที่สำคัญของข้าวหอมมะลิไทยอีกประการหนึ่งคือความหอมของข้าวหอมมะลิ
ไทยที่ถือเป็นจุดขายมีความหอมลดลง ตามสภาพอากาศและลักษณะการเก็บเกี่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป หากข้าวเราไม่
หอมแล้วยังมีราคาแพงกว่าก็จะแข่งขันลำบากขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายคงต้องช่วยกันแก้ไขในเรื่องนี้”

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

ภัยแล้งจุดผลิตข้าวในเอเชีย ล่อแวนราคาขยับตัวเพิ่มมากขึ้น

สำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าปีนี้ผลผลิตข้าวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากภาวะภัยแล้งอันเป็นผลพวงของปรากฏการณ์เอลนีโนที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวสามรายใหญ่ของเอเชียกำลังเผชิญ เพิ่มความเสี่ยงที่ราคาอาหารหลักของคนครึ่งค่อนโลกจะกลับมาพุ่งทะยานอีกครั้ง

คลื่นความร้อนกำลังถาโถมอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ผู้ผลิตอันดับ 2 อย่างไทยก็กำลังเผชิญภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่สอง ส่วนผู้ผลิตข้าวอันดับ 3 อย่างเวียดนาม นาข้าวที่นั่นกำลังขาดน้ำอย่างหนักตามสภาพแม่น้ำโขงที่แห้งขอด ทั้งสามประเทศส่งออกข้าวรวมกันกว่า 60% ของปริมาณการค้าข้าวทั่วโลก 43 ล้านตัน

เจมส์ เฟลล์ นักเศรษฐศาสตร์ของสภาวิจัยพืชนาชาติ (ไอจีซี) ชี้ว่า สาเหตุที่ราคาข้าวยังไม่แสดงปฏิกิริยารุนแรงใดๆ ต่อสภาพอากาศที่ร้อนแล้งในขณะนี้ เนื่องจากอินเดียและไทยยังมีสต็อกข้าวล้นตลาดจำนวนมาก

ทว่าปริมาณข้าวคงคลังของผู้ส่งออกชั้นนำทั้งสามถูกคาดการณ์ว่า จะลดลงราว 1 ใน 3 ภายในสิ้นปีนี้ ไปอยู่ที่ 19 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นการลดลงแบบปีต่อปีที่รุนแรงสุด นับตั้งแต่ปี 2003 จากการคำนวณของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยอิงกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

การหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เคยเกิดในปี 2008 ผลผลิตข้าวของเอเชียลดลงจากปรากฏการณ์เอลนีโน ปีให้อินเดียต้องห้ามส่งออก ราคาข้าวในตลาดโลกจึงพุ่งทะยานและเกิดปรากฏการณ์จลาจลจากอาหารในเฮติ กับมาตรการที่ตึงเครียดของผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างฟิลิปปินส์ที่ต้องกวาดล้างการกักตุนข้าว สั่งกองทัพตรวจสอบการขายข้าวที่ได้รับการอุดหนุน รวมทั้งขอให้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเสิร์ฟอาหารเพียงครึ่งส่วนจากเดิม ทั้งยังเรียกร้องให้เวียดนามและประเทศอื่นๆ ขายข้าวให้เพิ่ม

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โลกเผชิญวิกฤตอาหารหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเลวร้าย กรณีของไทยนั้น ราคาข้าวทำสถิติสูงสุดที่ตันละ 1,000 ดอลลาร์ในปี 2008 ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ข้าวแพงส่งผลให้ธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวสาลีที่ใช้กันกว้างขวางในการผลิตเบหมีในเอเชีย ถั่วเหลืองและข้าวโพดสำหรับเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ เป็นที่ต้องการมากขึ้น แม้ราคาข้าวในขณะนี้สูงกว่าเมื่อปี 2008 มาก แต่ต้นเดือนนี้ ราคาข้าวทำสถิติสูงสุดนับจากเดือนกรกฎาคมที่ตันละ 389.50 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 13% จากสถิติต่ำสุดในรอบ 8 ปีที่ทำไว้ในเดือนกันยายนที่ 344 ดอลลาร์

บรูซ โทเลนดีโน จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศที่อยู่ในฟิลิปปินส์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเอเชีย โดยบอกว่า แม้ราคาข้าวโดยทั่วไปขณะนี้ยังทรงตัว แต่เริ่มขยับขึ้นและอาจเหวี่ยงตัวรุนแรงหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศผู้ผลิตรายสำคัญ

ทั้งนี้ แม้ผลผลิตข้าวของอินเดียในปีที่ผ่านมาถือว่าทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่อากาศที่ร้อนจัดในปัจจุบันกำลังคุกคามการทำนารอบสองในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ค้ามองว่า ราคาข้าวจะพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายน เนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งใหญ่ได้จนกว่าจะถึงเดือนกันยายน ขณะที่กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของไทยคือช่วงปลายปี

ด้านไอจีซีคาดว่า ปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวทั่วโลกปีนี้จะอยู่ที่ 473 ล้านตัน ลดลงจาก 479 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว และเป็นการลดลงรวดเร็วที่สุดในรอบ 6 ปี ปริมาณการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของไทยลดลงราวครึ่งหนึ่งของช่วงที่มีผลผลิตสูงสุดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ยูเอสดีเอคาดว่า ผลผลิตของไทยในปีนี้จะลดลงกว่า 1 ใน 5 อยู่ที่ 15.8 ล้านตัน

ผู้ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ เผยว่า รัฐบาลขอให้ชาวนางดปลูกข้าว เนื่องจากเหลือน้ำในเขื่อนเพียงเล็กน้อย หลังจากภาวะฝนแล้งต่อเนื่องสองปี

เวียดนาม ผลผลิตปีนี้ลดลง 1.5% อยู่ที่ 44.5 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกถูกคาดการณ์ที่ 8.7 ล้านตัน เท่ากับตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้า รัฐบาลเวียดนามเผยว่า นาข้าว 1,464,000 ล้านไร่ในบริเวณตอนกลางและลุ่มแม่น้ำโขงทางใต้ของประเทศถูกภัยแล้งและน้ำเค็มทำลาย

ผู้ค้าในสิงคโปร์รายหนึ่งชี้ว่า แม้ปริมาณการเก็บเกี่ยวต่อปีของเวียดนามดูเหมือนลดลงเพียงเล็กน้อย แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะพบว่า ปริมาณการเก็บเกี่ยวลดลงถึง 5-6% ทั้งนี้ ไทยและเวียดนามนั้นทำนาปีละ 3 ครั้ง

ขณะเดียวกัน ประเทศผู้นำเข้าบางแห่งเตรียมเพิ่มการนำเข้า เช่น อินโดนีเซียที่คาดว่า ปีนี้จะสั่งซื้อข้าวเพิ่มกว่า 60% จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็น 2 ล้านตัน ขณะที่จีน ผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของโลกที่นำเข้าข้าวปีละ 5 ล้านตัน ถูกคาดว่า จะมีผลผลิตไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคเป็นปีที่สามติดต่อกัน ต้องสั่งซื้อข้าวในสัดส่วนเท่าเดิม

สำหรับฟิลิปปินส์นั้น มีปริมาณข้าวในสต็อกต่ำสุดนับจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้ ทั้งที่นำเข้าข้าวแล้ว 750,000 ตัน และหน่วยงานจัดซื้อกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อสั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 ตัน

เอมมานูเอล เอสเกอร์รา รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจแดนตากาล็อก เผยว่า แม้ปรากฏการณ์เอลนีโญเข้าสู่ช่วงสุดท้าย แต่ยังมีความเสี่ยงที่ราคาอาหารจะแพงขึ้นในช่วงต้นฤดูร้อน

ที่มา MGR Online

~~~~~

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงท่ามกลางภาวะการค้าที่เบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อข้าวจากต่างประเทศได้หันไปซื้อข้าวจากประเทศปากีสถานที่มีราคาถูกกว่า โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เมื่อเทียบกับระดับ 376-385 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานอยู่ที่ระดับ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 เมษายน 2559 มีจำนวน 229,167 ตัน มูลค่า 106.346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 64.8% และมูลค่าลดลง 60.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 650,507 ตัน มูลค่า 269.459 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 28 เมษายน 2559 มีจำนวน 1.655 ล้านตัน มูลค่า 683.105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.555 ล้านตัน มูลค่า 651.676 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศมีประมาณ 10.4 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบกับภาวะภัยแล้งและภาวะน้ำเค็มรุกเข้าไปในพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1.25 ล้านไร่

ทางด้านหน่วยงานของรัฐบาลได้เสนอทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เลือกเพาะปลูกข้าวพันธุ์ที่ต้านทานต่อภาวะดังกล่าวและเลื่อนการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn) ไปเป็นช่วงเดือนกันยายน แทน

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจันทร ชุน รัฐมนตรีคมนาคมกัมพูชาคนใหม่ ได้เรียกประชุมเป็นการเร่งด่วน กับภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลง กระทรวงคมนาคมของกัมพูชาจึงได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าลด ค่าบริการลง และส่งรายงานชี้แจงต้นทุนให้รัฐบาลพิจารณา โดยหากภาคเอกชนไม่ให้ความร่วมมือ รัฐบาลกัมพูชาจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องราคา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง

แม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา แต่สาเหตุหนึ่งของผู้ประกอบการชาวกัมพูชาก็มาอ้าง ถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูงเกินไป คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่รัฐ

นาย จันที ชิน ประธานสมาคมผู้ประกอบการขนส่งกัมพูชา (CamFFA) ระบุว่า ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการถือเป็นอุปสรรคหลักในการลดต้นทุนการขนส่งของกัมพูชา และแม้ว่าภาครัฐจะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่เป็นทางการ แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการก็ยังคงมีอยู่โดยปัญหาดังกล่าวเป็นที่รับรู้มานานแล้ว แต่ผู้ประกอบการหลายรายไม่อยากจะพูดถึงเพราะจะกระทบต่อธุรกิจ

อีกปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งออกของกัมพูชาต้องเจอคือ ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอ ตลอดจนการบริหารจัดการท่าเรือที่ยังมีปัญหา ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนต้องเสียค่าใช้จ่ายล่าช้าจนอุตสาหกรรมส่งออกหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการส่งออกข้าว ที่ผู้ประกอบการหลายรายระบุว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ กำลังทำลายความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกข้าวของกัมพูชา โดยเฉพาะในแง่ของยอดขายและเป้าการส่งออก เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

นายสารัญ สง ประธานกลุ่ม Amru Rice ผู้ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และกรรมการสมาคมข้าวกัมพูชา ระบุว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาในปี 2558 ไม่สามารถบรรลุเป้า 1 ล้านตันได้ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว กัมพูชาส่งออกข้าวราว 410,000 ตัน และทั้งปี 2558 น่าจะส่งออกได้เพียง 500,000 ตัน

ตัวเลขดังกล่าวถือว่าพลาดเป้าจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ประกาศไว้ว่าจะผลักดันให้กัมพูชาส่งออกข้าวถึง 1 ล้านตันภายในปี 2558 และขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยนักวิเคราะห์มองว่า การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย หากรัฐบาลกัมพูชาจริงจังกับการแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งในประเทศ

นายสารัญระบุว่า ผู้ส่งออกข้าวในกัมพูชาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่านขาออก (Terminal Fee) ในการส่งออกข้าว 1 คอนเทนเนอร์ ถึง 130 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเวียดนามที่จ่ายเพียงราว 80 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น

ด้านรายงานจากธนาคารโลกระบุว่า ปัญหาหนึ่งในการส่งออกข้าวของกัมพูชา คือการต้องพึ่งพิงอุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์มากเกินไป เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็ก ความต้องการใช้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกสินค้า จึงมีมากกว่าความต้องการใช้คอนเทนเนอร์ในการนำสินค้าเข้าประเทศ และด้วยเหตุนี้ การค้นหาคอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก สินค้าประเภทอาหารยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากบริษัทขนส่งหลายแห่งก็คงไม่อยากส่งคอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อไปรับสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรง

ปัญหาเรื่องคอนเทนเนอร์ไม่พอ ยังนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบการค้าข้าวในกัมพูชาต้องเจอคือ ข้าวที่เก็บเกี่ยวและผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วไม่สามารถส่งออก ได้ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ เนื่องจากตู้คอนเทน

เนอร์ไม่พอ ทำให้ข้าวบางส่วนต้องถูกส่งไปขึ้นเรือที่ท่าเรือในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่งออกข้าว ต้องจ่ายค่าบริการซ้ำ 2 ครั้ง

นายสาวิตรี คิม หนึ่งในคณะกรรมการอาหารของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชาระบุว่า ผู้ซื้อข้าวจากกัมพูชามักบอกว่า ข้าวเวียดนามถูกกว่าข้าวกัมพูชา โดยที่ผ่านมาสมาพันธ์ข้าวกัมพูชาได้เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาแทรกแซงเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะที่ท่าเรือ รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการลดค่าบริการลง แต่ก็ดูไม่เป็นผลเท่าที่ควร

นอกจากนี้ การที่กัมพูชาไม่มีท่าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ ยังทำให้กัมพูชาสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยธนาคารโลกเชื่อว่า ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ส่งออกสินค้าของกัมพูชาในเวลานี้ คือ การส่งสินค้าตามลำน้ำโขงเพื่อไปและส่งออกที่ท่าเรือในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของ เวียดนาม ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาในการขนส่ง

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.01 ล้านตัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 1.5% จากที่ทางการเคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.07 ล้านตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง โดยทางการได้ประมาณการความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง (ข้อมูลเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา) ไว้ประมาณ 233,000 ตัน

องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) พยายามส่งเสริมและกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสนใจทำตลาดสินค้าข้าวกล้องกันมากขึ้น โดยราคาขายปลีกข้าวกล้องในท้องตลาดส่วนมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 เปโซ ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวกล้อง ณ ร้านจำหน่ายของ NFA อยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ 37 เปโซ ทั้งนี้ NFA ระบุว่า หากราคาข้าวกล้องไม่สูงจนเกินไปจะสามารถช่วยผู้ทิวไทย และแก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารของประชากรในประเทศได้

ในปัจจุบัน การผลิตข้าวกล้องในฟิลิปปินส์ยังมีสัดส่วนน้อยมาก เนื่องจากต้นทุนการเพาะปลูก ประกอบกับผู้บริโภคยังไม่ค่อยตระหนักรู้เกี่ยวกับข้าวกล้องเท่าใดนัก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ NFA กล่าวว่าการผลิตข้าวกล้องจะสิ้นเปลืองน้อยกว่า เนื่องจากสามารถผลิตถึง 75 กิโลกรัมจากข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม (เทียบกับข้าวขาวที่ได้เพียง 65 กิโลกรัม) ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขาวด้วย

NFA ร่วมกับสถาบันข้าวฟิลิปปินส์ (ในสังกัดของกระทรวงเกษตร) ยังคงสนับสนุนให้ปลูกและทำตลาดข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและมีราคาต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “BROWN4Good” ที่ต้องการผลักดัน ให้มีการบริโภคข้าวกล้องอย่างกว้างขวาง และมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้าวกล้องได้มากขึ้น โดยให้แต่ละภูมิภาคมีสหกรณ์ผู้จัดจำหน่ายข้าวกล้องที่มีราคาต่ำ (37 เปโซต่อกิโลกรัม) ซึ่งสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาต็อกข้าวชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวกล้อง และรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ทั้งนี้ รายได้จากการขายข้าวกล้องจะกลับคืนสู่เกษตรกรในรูปแบบของเงินปันผล

[ที่มา Oryza.com](#)



## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 802,984 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 702,075 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 60,997 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,823 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 741,987 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 642,252 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 178,491 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 133,189 ตัน เนเธอร์แลนด์ 90,779 ตัน เยอรมนี 62,174 ตัน โปแลนด์ 60,675 ตัน อิตาลี 58,750 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 218,926 ตัน

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 เมษายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 25,076 ตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 25,456 ตัน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-19 เมษายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 146,371 ตัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 122,000 ตัน ลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 148,282 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 24,371 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,164 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 75,789 ตัน สเปน 19,013 ตัน กรีซ 18,838 ตัน โปรตุเกส 11,780 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 20,951 ตัน

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 เมษายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 5,867 ตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,764 ตัน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 เมษายน 2559

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ก.ย.) ไนจีเรียจะนำเข้าข้าวประมาณ 2.5 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 3 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านอัตราแลกเปลี่ยน ราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้น และมาตรการห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนของรัฐบาล โดบในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าการนำเข้าจะลดลงเหลือ 2.1 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารกลาง (the Central Bank of Nigeria) ได้ออกมาตรการห้ามการใช้เงินเหรียญสหรัฐฯในการชำระค่าสินค้าข้าวและสินค้านำเข้าอื่นๆ จึงทำให้ผู้นำเข้าต้องไปหาเงินเหรียญสหรัฐฯในตลาดมืดเพื่อนำมาชำระค่าสินค้า ขณะที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ก่อนที่จะกลับมาห้ามนำเข้าอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทางด้านผลผลิตข้าวนั้น คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ก.ย.) ไนจีเรียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.7 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 2.835 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง ส่วนในปีการตลาด 2016/17 นั้น คาดว่าผลผลิตจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลจำกัดการช่วยเหลือเกษตรกร และการลงทุนด้านการเกษตร จึงทำให้อุปทานข้าวในประเทศยังคงไม่เพียงพอับความต้องการบริโภค โดยในปีการตลาด 2015/16 คาดว่า ไนจีเรียมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 5.35 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 2.7 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนลดลง ขณะที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนในปีการตลาด 2016/17 นั้น คาดว่าแนวโน้มการบริโภคข้าวจะลดลงเหลือ 5.15 ล้านตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ราคาข้าวในประเทศขนาดถุง 50 กิโลกรัมจำหน่ายที่ 35,000 ไนรา หรือประมาณ 102 เหรียญสหรัฐต่อ 50 กิโลกรัม ขณะที่ข้าวที่นำเข้าราคาอยู่ที่ 13,000 ไนรา หรือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อ 50 กิโลกรัม ทางด้านสต็อกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 จะมีประมาณ 651,000 ตัน ลดลงจาก 792,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะอุปทานข้าวตึงตัว และในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 300,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

